

- Kính gửi:* - Các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
- Các Ban đảng, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn,
- Các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,
- Cấp ủy huyện và tương đương.

Trong những năm qua, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa (*gọi tắt là di tích*) trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được một số kết quả nhất định; nhiều di tích được quản lý tốt, tôn tạo khang trang, từng bước phát huy giá trị lịch sử. Đến nay, toàn tỉnh có 185 di tích được xếp hạng, trong đó có: 3 di tích quốc gia đặc biệt, 17 di tích quốc gia, 165 di tích cấp tỉnh. Một số di tích đã phát huy giá trị, trở thành nơi giáo dục truyền thống cách mạng và thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan, nghiên cứu, học tập, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích còn một số hạn chế, khó khăn nhất định, công tác quản lý nhà nước đối với các di tích có lúc, có nơi chưa chủ động hoặc còn lúng túng, vẫn còn tình trạng xâm phạm di tích một số nơi; một số di tích xuống cấp nhưng quy trình triển khai trùng tu, tôn tạo thực hiện còn chậm hoặc thực hiện chưa đảm bảo theo quy định; việc tu bổ, tôn tạo di tích được thực hiện chủ yếu thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, nguồn nhân lực quản lý di tích còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu; sau khi được tu bổ, tôn tạo, các di tích thiếu kinh phí duy tu, bảo dưỡng thường xuyên nên rất dễ xuống cấp trở lại, việc phát huy giá trị các di tích chưa được quan tâm đúng mức, còn một số di tích có giá trị nhưng chưa được đề nghị xếp hạng.

Để tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các Ban đảng, Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, các sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, cấp ủy huyện (tương đương) tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, Nghị quyết, Kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, trọng tâm là Luật Di sản văn hóa, Chương trình hành động 57-CTr/TU ngày 22/8/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Kế hoạch 03-KH/TU ngày 23/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị

quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trong phạm vi, địa bàn được phân công phụ trách.

Đối với các khu lưu niệm, nhà lưu niệm gắn với thân thể, sự nghiệp của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiên bối tiêu biểu, khi đề xuất xây dựng, tu bổ, phục hồi phải thực hiện nghiêm theo Kết luận 88-KL/TW ngày 18/02/2014 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 07-HD/BTGTW ngày 24/5/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc xây dựng, trùng tu, tôn tạo khu lưu niệm, nhà lưu niệm các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiên bối tiêu biểu.

Đối với di tích đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, khu lưu niệm, nhà lưu niệm cần giữ nguyên hiện trạng, không tự ý thay đổi cấu trúc, xây mới, bổ sung công năng hoặc bố trí thành trụ sở làm việc. Việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cần dựa trên tư liệu lịch sử, khoa học và tuân thủ chặt chẽ quy định hiện hành.

Đối với các di tích chưa được xếp hạng, cần quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục truyền thống và phát triển du lịch; rà soát, đánh giá tổng quan về hiện trạng các công trình, kiến trúc, sưu tầm tư liệu lịch sử liên quan các di tích có giá trị văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh, tiến hành lập hồ sơ đề nghị xếp hạng các di tích đủ điều kiện theo quy định.

2. Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị:

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn và chịu trách nhiệm đối với các di tích lịch sử - văn hóa, các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích thuộc phạm vi, địa bàn phụ trách đúng theo Luật Di sản văn hóa và các quy định khác có liên quan. Quản lý chặt chẽ, đúng quy định việc thu chi tài chính, tiền công đức và tài trợ tại các di tích.

- Quan tâm bố trí ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác (nếu có) cho các công trình, dự án đầu tư phục vụ việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích theo xu thế đầu tư phát triển thành khu di tích phục vụ giáo dục truyền thống lịch sử gắn với tham quan, du lịch (đối với di tích xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt), theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Di sản văn hóa và các quy định pháp luật có liên quan, thực hiện nghiêm công tác quản lý đất đai thuộc di tích.

- Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân quản lý di tích, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hoạt động dịch vụ trong khu di tích cần tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, không xâm hại cảnh quan môi trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

- Chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với các ngành chức năng có liên quan giữ gìn an ninh trật tự trong các hoạt động tại di tích. Phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm di tích theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo ngành Giáo dục - Đào tạo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng địa phương cho thế hệ trẻ, sinh viên, học sinh; tổ chức các hoạt động ngoại khoá về nguồn địa chỉ đỏ, thực hiện các công trình trồng, chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường tại các di tích và các chương trình hoạt động của cơ quan, đơn vị liên quan đến bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa.

3. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích. Phối hợp với các tổ chức tôn giáo tuyên truyền, vận động các cơ sở thờ tự, chức sắc, chức việc, các tín đồ thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại nơi có di tích, bài trừ các hoạt động mê tín, dị đoan.

4. Cấp ủy huyện lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa phù hợp với tình hình, điều kiện của địa phương; chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành, thị phối hợp tốt với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh.

5. Các cơ quan báo chí của tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong quá trình tổ chức thực hiện; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, giá trị các di tích của tỉnh đến Nhân dân trong, ngoài tỉnh và du khách quốc tế.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Văn phòng Tỉnh ủy,
- Phòng Tổng hợp, VPTU,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ



Võ Văn Bình

